

Số: /BC-STNMT

Điện Biên, ngày tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020; Công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

I. Công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1621/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đơn vị đã chủ động phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo đặc thù, điều kiện từng cơ quan, đơn vị.

II. Công tác phối hợp giữa các ngành các cấp trong việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động

1. Về công tác tuyên truyền

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện đã quán triệt nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức từ tỉnh đến cơ sở và tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại.

Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm

2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn; tăng cường sử dụng các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường. Tiếp tục tuyên truyền về tầm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh địa phương, báo Điện Biên Phủ, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Điện Biên, Báo Tài nguyên và Môi trường đã chủ động đưa các tin bài, các hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm tuyên truyền và cổ động nhân dân tham gia hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Kết quả hoạt động cụ thể

Tổ chức treo 200 băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Huy động 10.420 lượt cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn thanh niên và người dân tham gia trồng 15.154 cây xanh tạo bóng mát; cải tạo đất và chăm sóc 12.450 m² rừng; dọn dẹp phát quang bụi rậm, tu sửa 25,35 km đường giao thông nông thôn, 6 km kênh mương thủy lợi nội đồng; giúp nhân dân đào 152 hố rác cho 152 hộ gia đình; khơi thông 13.155 m công rãnh; thu gom 135 tấn rác; dọn vệ sinh tại các điểm di tích, đường đi trong thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học.

Tổ chức các buổi tọa đàm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên hiểu được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người, sự cấp bách cần phải hành động để bảo vệ đại dương.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Tổ chức thành công các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong Tháng hành động vì môi trường đã cơ bản huy động đông đảo cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư tham gia thu dọn vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh đối với công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tồn tại hạn chế

Do kinh phí dành cho công tác tuyên truyền còn hạn chế dẫn đến hình thức, nội dung tuyên truyền chưa được phong phú; phạm vi tuyên truyền mới chỉ tập trung tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

Trên đây là kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Biển HĐ;
- Tổng cục Môi trường;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo sở;
- Chi cục BVMT;
- Lưu VT.

Q. GIÁM ĐỐC

Ngôn Ngọc Khuê